

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ วัน เดือน ปี 16 ส.ค. 2561 หน้า 8 เรื่อง กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

ปิ่นอิน : นายพรรัฐ สุตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ระบุว่า กรณีที่นี้ข่าวเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ใช้งบไม่โปร่งใส ขาดเงินง่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอร้งบจากกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2561 คือจัดทำตามงบรายจ่ายของกองทุน 2 ปีงบประมาณ คือ งบปี 2561 และงบปี 2562 ที่ต้องนำเสนอกคณะกรรมการกองทุนฯเพื่อหาอนุมัติภายในเดือน ก.ย.นี้และเพื่อแบ่งเบาภาระของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สภทอ.) สนพ.จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการในปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนจากงบปี 2561 มอบให้ สภทอ. ส่วนนี้การ ซึ่งปิ่นอินว่าปิ่นไปอย่างโปร่งใส ตรงตามที่ได้

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 16 ส.ค. 2561 หน้า 1,4 เรื่อง กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

‘ศิริ’กำชับโปร่งใส อนุมัติ‘งบหนุน’ อนุรักษ์พลังงาน

กรุงเทพธุรกิจ ● “ศิริ”สั่งอนุมัติงบ
กองทุนอนุรักษ์ฯต้องโปร่งใส สทพ.ยัน
ไม่แทรกแซงภารกิจกองทุน พร้อมเดินหน้า
อนุมัติงบปี 2561-2562 ต่อเนื่อง ได้ไม่มี
การจ้างบริษัทเอกชนเข้ามากลั่นกรอง
โครงการ ซึ่งเป็นอำนาจคณะกรรมการร่วม
3 คณะ

การเตรียมยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรี
ของกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายประชาชน
ด้านคอร์รัปชัน ให้ตรวจสอบการพิจารณา
งบอุดหนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ
2561 วงเงิน 5,200 ล้านบาท และ
งบประมณปี2562อีก10,448ล้านบาท
ส่งผลให้มีการสั่งการทางนโยบาย
ให้เพิ่มความโปร่งใสในการพิจารณา

นายธนัช จังพานิช ผู้จัดการ
สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)
เปิดเผยว่า การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณกองทุนประจำปี 2561
(เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทย
นิยมยั่งยืน วงเงิน 5,200 ล้านบาท
และการจัดสรรงบประมาณปี2562
วงเงิน 10,448 ล้านบาท ยังเดินหน้า
ตามขั้นตอน โดยขณะนี้อยู่ใน
กระบวนการกลั่นกรองโครงการ
ก่อนส่งให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ส.กทอ.พิจารณาและลงนามสัญญา
ซึ่งจะต้องพิจารณารายละเอียดรอบ
ครอบรัดกุม โปร่งใสและทันตามกร
อบเวลาที่กำหนดในระเบียบพัสดุ

“หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับ
กองทุนอนุรักษ์นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ได้สั่งการสั่งฯ ให้ดำเนินโครงการ
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม”
นายธนัช กล่าว

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การจัดสรรงบ
ประมาณกองทุนอนุรักษ์ฯที่ผ่านมา
ข้าราชการจะต้องรับงบประมาณไป
ดำเนินจัดซื้อจ้างตามระเบียบพัสดุ
ที่กำหนดไว้ชัดเจน จะดำเนินการ
นอกเหนือจากระเบียบไม่ได้ และ
การกลั่นกรองโครงการก็มีมาตรฐาน
กำหนดไว้ครบถ้วน รวมถึงคณะ
อนุกรรมการฯ ไม่มีความขัดแย้ง
กัน และทำงานเป็นเอกภาพ ซึ่ง
ทุกคนทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่
ซึ่งต้องเร่งพิจารณาภายใน ก.ย.นี้

นายทวารัฐ สูตะบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กล่าวว่า สนพ.ขอชี้แจงว่าจากการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ

การสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯ
ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2561
ต้องจัดทำตามงบประมาณรายจ่าย
ของกองทุน 2 ปีงบประมาณ คือ
งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้
กลุ่ม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”
และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2562 ซึ่งมีกำหนดต้องเสนอคณะ
กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานภายในเดือนก.ย.นี้

ดังนั้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ส.กทอ.ที่ต้องพิจารณาจัดสรรงบ
2 ส่วนในเวลาใกล้เคียงกันทำให้
สนพ.ช่วยรับภารกิจในการดำเนินการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณ
ปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และในส่วนของงบประมาณปี2561
(เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่ม “โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน” นั้น ได้มอบหมาย
ให้ ส.กทอ. เป็นผู้ดำเนินการ

โดยการเปิดรับข้อเสนอ
โครงการในปีงบประมาณ 2562
ซึ่งจะต้องดำเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯปี 2560 ที่
จะจัดยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และพบว่าหลังสิ้นสุดระยะเวลา
กำหนดยื่นข้อเสนอมีหน่วยงานยื่น
ขอรับทุนทั้งหมด 343 หน่วยงาน
รวม 956 โครงการ และไม่มีโครงการ
ใดถูกตัดออกไป

ปัดตั้งเอกชนร่วมคัดโครงการ

ส่วนที่มีการระบุว่า สนพ.
จ้างบริษัทเอกชนเข้ามากลั่นกรอง
โครงการนั้น ไม่เป็นความจริง แต่
มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อมา
ดำเนินงานธุรการติดตามโครงการ
เก่าที่อนุมัติแล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ งบปี2561 (เพิ่มเติม) และ
งบปี2562 อีกทั้งอำนาจการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการร่วม 3 คณะ คือ คณะ
กรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวง
พลังงานเป็นประธาน จากนั้นจะเสนอ
ให้คณะอนุกรรมการกองทุนฯที่มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นประธาน และจะต้องเสนอไป

ยังคณะกรรมการกองทุนฯที่มี
พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน อนุมัติในขั้น
ตอนสุดท้าย โดยคณะอนุกรรมการฯ
จะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามา
เป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการ

“เดิมคาดว่าจะการพิจารณาในปี
2561(เพิ่มเติม) จะเสร็จตามเวลา
แต่กว่ารายละเอียดโครงการจะ
ตกผลึกได้ต้องใช้เวลาพอสมควร
หนึ่งจึงต้องเปิดรับข้อเสนอโครงการ
ปี 2562 ควบคู่กัน ซึ่ง ส.กทอ.
มีข้าราชการเพียง 12คน ไม่สามารถรับ
พิจารณาโครงการเก่าที่มีอยู่ราว 400
โครงการ และโครงการใหม่อีกราว
1,000โครงการ ได้ทันตามกำหนด
จึงต้องมีทีมเข้ามาช่วยทำงาน ซึ่ง
สนพ.ยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมด
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้”
นายทวารัฐ กล่าว

นอกจากนี้ ยืนยันว่า จะไม่
ชะลอการพิจารณางบอุดหนุน
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการกองทุนฯ
จะมีการประชุมอีกรอบในวันที่
6 ก.ย.นี้ และในปี 2562 ที่ระเบียบ
ใหม่จะมีผลบังคับใช้นั้น การเปิด
รับข้อเสนอโครงการจะมี 2 รอบ
คือ ตามกรอบงบประมาณทั่วไป
1 ต.ค. และงบกลางปี ที่จะเริ่ม
1 มี.ค.ของทุกปี